
 
บันทึกรายงานการประชุทมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจ าปี  2562  ครั้งท่ี  1 
วันที่  2  ธันวาคม  2562  เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายถวิล    ช่วยรักษา ประธานสภา  อบต. ถวิล    ชว่ยรักษา  
2 นายโนระชัย  พวงใบดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2 โนระชัย  พวงใบดี  
3 นายค ารุ่ง  บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 ค ารุ่ง  บุตรสุวรรณ์  
4 นายส่วน   เขียนจันทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 ส่วน   เขียนจันทา  
5 นายพัฒนา  แก้วฝ่าย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 พัฒนา  แก้วฝ่าย  
6 นางวิจิตรา  ท้าวมะลิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 วิจิตรา  ท้าวมะลิ  
7 นายสมชาย   สมิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 สมชาย   สมิตร  
8 นายอนันท์   ไชยตะวงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 อนันท์   ไชยตะวงค์  
9 นายสมยงค์   บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7 สมยงค์   บุตรสุวรรณ์  

10 นายลอน    อุดทุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7 ลอน    อุดทุม  
11 น.ส.สมพร   ทองเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8 สมพร   ทองเดช  
12 นายถาวร   บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 ถาวร   บุตรสุวรรณ์  
13 นายอุทัย    ศรีสมัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 อุทัย    ศรีสมัย  
14 นายค าสงกา   ศรีสมัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 ค าสงกา   ศรีสมัย  
15 นางเถวียน   ไชยโสดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11 เถวียน   ไชยโสดา  
16 นางค าพันธ์  มุงธิสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 ค าพันธ์  มุงธิสาร  
17 นายศิวกร   กุลภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 ศิวกร   กุลภา  
18 นายทินกร   เข็มอุทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13 ทินกร   เข็มอุทา  
19 นายค าไป่    เข็มอุทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 ค าไป่    เข็มอุทา  
20 นายสมถวิล   อินธิราช รองประธานสภา  อบต. สมถวิล   อินธิราช  
21 จ.ส.ต.มานพ  สมบูรณ์พร้อม เลขานุการสภา อบต. มานพ  สมบูรณ์พร้อม  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ – สุกล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพิละ          ผ่องใสศรี ส.อบต.  หมู่  1 - ลาป่วย 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายปฏิพล    ประชุมสุข รองนายก อบต.โพนงาม ปฏิพล   ประชุมสุข  
2 นายชานนท์   บงบุตร รองนายก  อบต.โพนงาม ชานนท์   บงบุตร  
3 น.ส.เพ็ญแข   ราชชมภ ู รองปลัด  อบต. เพ็ญแข   ราชชมภ ู  
4 นายบุญส่ง    แก่นท้าว หัวหน้าส านักปลัด บุญส่ง    แก่นท้าว  
5 นายประวิทย์  จันทสิทธิ์ ผอ.กองศึกษา ประวิทย์  จันทสิทธิ์  
6 น.ส.อาทิตยา  กิมเตียว ผอ.กองคลัง อาทิตยา   กิมเตียว  
7 นายวินิจ   ก้อนแพง ผอ.กองช่าง วินิจ   ก้อนแพง  
8 จ่าเอกพันธ์     สุพรรณ เจ้าพนักงานธุรการฯ พันธ์    สุพรรณ  

 

 
เปิดการประชุม      เวลา  09.30  น. 
 

นายถวิล   ช่วยรักษา   ในเมื่อครบองค์ประชุม  ผมก็ขออนุญาตเปิดประชุมสภา  สมัยสามัญ   
ประธานสภา อบต. สมัยที่  4  ประจ าปี  2562  ครั้งที่  1  วันที่  2  ธันวาคม  2562    

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  และผมก็จะ
ขออ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  เรื่อง  เรียก
ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  2562  ตามที่  สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  ได้มีมติเมื่อคราวสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  
เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2561  ก าหนดเริ่มสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  สมัยสามัญประจ าปีสมัยที่  4  
ประจ าปี  2562  ระหว่างวันที่  1 – 15 ธันวาคม  2562  นั้น  
บัดนี้  ถึงห้วงระยะเวลาตามก าหนดแล้ว  อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา  53  วรรคแรก  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  ประกอบข้อ  20 (1),ข้อ  22  แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2554  จึงประกาศ
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  สมัยที่  4  
ประจ าปี  2562  ระหว่างวันที่  1 – 15  ธันวาคม  2562  ณ  
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  จึงประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   

  ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ผ่านมา 
     ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 
     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
     ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายถวิล   ช่วยรักษา  วันนี้ก็มีท่านพิละ ผ่องใสศรี  สมาชิกสภา  หมูท่ี ่ 1  ของเราได้ลาป่วยเนื่องจาก 
ประธานสภา อบต. ไปโรงพยาบาลอากาศอ านวย  เพ่ือไปรับผลเลือดและก็จะได้ไปท าการรักษาที่

โรงพยาบาลจังหวัดสกลนครอีกทีหนึ่ง  ผ่านนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 

    การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2562  วันที่  30  กันยายน  2562 

 

มติที่ประชุม   รับรอง  21 เสียง 
    ไม่รับรอง   - เสียง 
    งดออกเสียง  1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 

นายถวิล   ช่วยรักษา  ก็มีอยู่สองเรื่องนะครับ ในวันที่ 5 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ส่วนรายละเอียด ก็ขอเชิญ 
 ประธานสภา อบต.  ท่านเลขาสภา อธิบายเกี่ยวกับรายละเอียด เชิญครับ 
 

จ.ส.ต.มานพ   สมบูรณ์พร้อม เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก็ขอแจ้งข้อ 
เลขานุการสภา อบต. ราชการ  เนื่องจากการจัดกิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติ  ในวันที่   5   ธันวาคม 

2562 ก็มีหนังสือจากท่านนายอ าเภอ  ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด  
อบต.โพนงาม  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง  เข้าร่วมกิจกรรมในวัน
พ่อแห่งชาติ  ณ  หอประชุมอ าเภออากาศอ านวย  สิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็มี  
พานพุ่มและดอกไม้สด  ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ธุรการแจ้ง  หัวหน้าส านัก
ปลัด  ด าเนินการ  ส าหรับก าหนดการ  พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์และ
สามเณร  ณ  หอประชุมอ าเภออากาศอ านวยและบริเวณลานหน้าหอพระ  
เวลา  06.30  น.  ข้าราชการพลเรือน  ทหาร  ต ารวจ  ข้าราชการบ านาญ  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ชมรม  คณะครู  อาจารย์  นักเรียน  นักศึกษา  พ่อค้า  
และประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมกัน  ณ  บริเวณมณฑลพิธีจัดงาน  ส าหรับ
เครื่องแต่งกายข้าราชการชุดปกติขาว  ประชาชนทั่วไปชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง  
จิตอาสาชุดจิตอาสา  ส าหรับก าหนดการ 

 

เวลา 06.30 น.  ข้าราชการพลเรือน  ทหาร  ต ารวจ  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ชมรมคณะครู  อาจารย์  นักเรียน  นักศึกษา  พ่อค้า และ 
ประชาชนทุกหมู่เหล่า  พร้อมกัน  ณ  บริเวณมณฑลพิธีจัดงาน 

 

เวลา 07.00 น.  นายอ าเภออากาศอ านวย  ประธานในพิธีเดินทางมาถึง 
สถานที่จัดพิธี 

 -ประธานในพิธี  ประจ าที่นั่งที่จัดไว้ 
 -พระสงฆ์จ านวน  10  รูป  ขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์ 
 -ประธานจุดธูปเทียน  บูชาพระรัตนตรัย 
 -ประธานกราบลาพระรัตนตรัย 
 
 



-4- 
 

 -ประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  
(ผู้ร่วมพิธีลุกขึ้นยืนและถวายความเคารพ) 
เวลา 07.30  น.  ประธาน และแขกผู้มีเกียรติ  ร่วมท าบุญตักบาตร
พระสงฆ์  จ านวน  89  รูป  ถวายเป็นพระราชกุศล  ณ  บริเวณลาน
หน้าพระ 

 -เสร็จพิธี 
 

นายถวิล   ช่วยรักษา  ก็ตามท่ีเลขาได้อธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดและก าหนดการในการจัดกิจกรรม 
ประธานสภา อบต. ในวันพ่อแห่งชาติ  ในวันที่  5  ธันวาคม  2562  เป็นแบบรวมภาคเช้า  ผ่าน

นะครับ เรื่องวันที่  5  ธันวาคม  แล้วมาเรื่องเสนอเพ่ือทราบอีกนะครับ  เรื่อง
การไปอบรมสัมมนาปัญหาการด าเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา  เพ่ือ
พิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ก็
แล้วแต่ความสมัครใจด้วยนะครับให้พิจารณาเอาเองก็แล้วกัน  ใจจริงแล้วก็
อยากให้ไปหมดทุกคน  ที่ขาดไม่ได้  มีประธาน  รองประธาน  เลขานุการ  แล้ว
ท่านใดมีความประสงค์ที่จะไปก็ให้ส่งรายชื่อภายใน วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 
2563  ส าหรับการไปอบรมนั้นก็จะมีด้วยกันอยู่  4  วัน  คือตั้งแต่งวันที่  6  -  
9  มกราคม  2563  ณ  โรงแรมนภาลัย  จังหวัดอุดรธานี ส าหรับเรื่อง
ค่าใช้จ่าย  อปท.จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด  ผ่านนะครับ 

   

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
4.1  เรื่องการสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด 

 

นายถวิล   ช่วยรักษา  ก็ส าหรับเรื่องการสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาล 
ประธานสภา อบต. จังหวัด  ตามท่ีหนังสือส่งมาให้ในวันที่  20  พฤศจิกายน  2562  ก็เลยให้ท่าน

ทองสอน  ไปเป็นตัวแทนของเราเพ่ือไปรับการคัดเลือก  แต่ที่นี้เขาเลื่อนมาเป็น
วันที่  3  ธันวาคม  2562  คือวันพรุ่งนี้  เพราะบุคคลที่เราจะต้องส่งไปเป็น
ตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  ต้องมีมติในที่
ประชุมสภาเพ่ือคัดเลือกตัวแทน จ านวน  1  ท่าน  โดยมีผู้เสนอชื่อผู้ที่จะไป
เป็นตัวแทนจ านวน  1  ท่าน  และจะต้องมีผู้รับรอง  2  ท่าน  มีท่านใดจะ
เสนอเชิญครับ 

 

นายทองสอน  อุ่นแก้ว     ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ  กระผมนายทองสอน  อุ่นแก้ว  กระผมขอ 
ส.อบต. หมู่ที่ 10 เสนอท่านสมชาย  สมิตร  ไปเป็นผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมา 

ภิบาลจังหวัด  ครับ 
 

นายถวิล   ช่วยรักษา  ขอผู้รับรองสองท่านครับ   
  ประธานสภา อบต. 
 

นายโนระชัย   พวงใบดี  ขออนุญาตท่านประธานครับ  กระผมนายโนระชัย  พวงใบดี  สมาชิกสภา  
   ส.อบต. หมู่ที่  2  หมู่ที่  2  ขอรับรองท่านสมชาย  สมิตร  ครับ 
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นางสาวสมพร  ทองเดช  ขออนุญาตท่านประธานสภาค่ะ  ดิฉันนางสาวสมพร  ทองเดช  ขอรับรอง 
ส.อบต. หมู่ที่  8 ท่านสมชาย  สมิตร  เป็นผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาล

จังหวัด  ค่ะ 
 

นายถวิล   ช่วยรักษา     มีผู ้เสนออีกไหมครับ ถ้าไม่ม ีนะครับ สรุปคือท่านสมชาย  สมิตร เป็น 
ประธานสภา อบต.  ตัวแทนของ อบต.โพนงาม เพ่ือเป็นตัวแทนไปคัดเลือกอีกทีหนึ่งให้เตรียมตัว 

พรุ่งนี้บ่ายโมงตรง ทีอ่ าเภออากาศอ านวย  ก็เป็นเอกฉันท์นะครับ  ผ่านนะครับ
มีไหมครับท่านอ่ืน มีเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  จะเสนอโครงการอะไรไหม  
เพ่ือให้ทางผู้บริหารท่านพิจารณา  ประชุมครั้งที่แล้วก็มีเรื่องน้ าประปาวันนี้คง
เรียบร้อยแล้วนะครับ  เพราะว่าท่านรองชานนท์  ก็ได้ไปคุมเข้มเรื่องของการ
แก้ไขปัญหาระบบน้ าประปา  ก็ได้ยินค าชมจากชาวบ้านแล้วต้องขอขอบคุณ  
ท่านรองชานนท์  และทางกองช่าง  ที่ทุ่มเทเรื่องน้ าประปานะครับ แล้วมีที่ไหน
บ้างที่น้ ายังไม่ไหล  ก็อยากฝากทาง  ผอ.กองช่างตรวจดูระดับน้ าด้วยนะครับ  
เมื่อวานผมได้ไปตรวจดูตามล าห้วย เพราะว่านาปรังปีนี้มีเยอะ ๆ  กว่าทุกปี  
ถ้าเราไม่กักเก็บน้ าไว้ก่อนอาจจะเดือดร้อนนะครับ  เพราะว่าปีนี้กรมอุตุบอกว่า
จะแล้งนาน หนาวนานนะครับ  ใครมีเรื่องอะไรจะเสริมอีกไหมครับ เรื่องเสนอ
เพ่ือพิจารณา    

 

นายส่วน   เขียนจันทา  เรียนท่านประธานสภาครับ  ขออนุญาตสอบถามเรื่องโครงการการจ่ายขาดเงิน 
   ส.อบต. หมู่ที่ 3  สะสมที่สภาอนุมัติไปแล้วยังไม่มีโครงการไหนออกมาเลย  ตอนนี้ชาวบ้านได้รับ 

ความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก  และชาวบ้านบางคนก็ไม่ค่อยพอใจในเรื่องการ
ด าเนินงาน  ท าไมล่าช้าแบบนี้ครับ   

 

นายถวิล   ช่วยรักษา  ก็ให้ชี้แจงกับผู้ซักถามแล้วก็ต้องติดตาม  เพราะว่าท่านเป็นตัวแทนของชาวบ้าน 
ประธานสภา อบต. เพราะว่าเรื่องนี้ก็น่าเห็นใจนะครับ ส าหรับคนที่เป็นตัวแทนของชาวบ้าน  ก็เชิญ

ท่าน  ผอ.กองคลัง  เป็นผู้ชี้แจงว่าเรื่องการด าเนินการโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว  เชิญครับ 

 

น.ส.อาทิตยา   กิมเตียว  เรียนท่านประธานสภา  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขอน าเรียนเกี่ยวกับ 
ผอ.กองคลัง เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม  ที่ได้มีมติออกมาแล้วทางเราก็ได้ด าเนินการเกี่ยวกับ

การจัดท าแผนจัดหาพัสดุ  เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม  ก็จะมีรายการ
ดังนี้  ในเดือน  มกราคม  2563  จะเป็นการก่อสร้างถนน  คสล. สายบ้าน
โพนงาม – ดงมะกุ้ม  จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณอยู่ที่  12,705,000.-
บาท  ในเดือน  กุมภาพันธ์  2563  จะเป็นการก่อสร้างถนน  คสล. สายบ้าน
นายจีนสี่แยกบ้านโพนงาม  -  บ้านดงเสียว  หมู่ที่  3  จ่ายขาดเงินสะสม
งบประมาณอยู่ที่  2,102,000.- บาท  และในเดือน  มิถุนายน  2563  จะ
เป็นการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ของบ้านโพนงาม  หมู่ที่  1  
จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณอยู่ที่  4,201,400.- บาท  ในเดือน  กรกฎาคม  
2563  จะเป็นการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่  10  
จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณอยู่ที่  4,040,200.- บาท  ก็ขอน าเรียนต่อท่ี 
ประชุมเท่านี้นะค่ะ  และเราได้น าโครงการก่อสร้างถนน คสล. มาด าเนินการ
ก่อน เพราะว่าตัวนี้จะไม่ติดเรื่องของปัญหาพื้นที่  แต่เรื่องของประปาจะติดใน 
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เรื่องของพ้ืนที่ก่อสร้าง  ก็ได้เลยคุยกับทางกองช่างในส่วนที่ได้ด าเนินการเกี่ยว 
กับเรื่องขอใช้พื้นที่และที่ดิน เขาบอกว่าจะต้องใช้เวลาถึง  6  เดือน  ถึงจะตก 
ผลึกซ่ึงเราเองก็ไมม่ั่นใจในที ่ๆ ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ อบต. แล้วเข้าไปด าเนินการ 
แล้วก็จะเข้าข่ายของการผิดกฎหมายก็เลยได้ยกไปด าเนินการในท้ายๆ  
ปีงบประมาณ ก็ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณค่ะ  

 

นายถวิล   ช่วยรักษา  ท่านส่วน  คงเข้าใจแล้วนะครับ  ของท่านจะเป็นเดือน ก.พ. มีท่านอ่ืนอีกไหม 
  ประธานสภา อบต.  สอบถาม ผอ.กองคลัง โครงการปี 62 ด าเนินการเบิกจ่ายเสร็จหมดแล้วหรือยัง 
 

น.ส.อาทิตยา  กิมเตียว  ไดด้ าเนินการจัดซื้อเสร็จแล้วค่ะ และไดท้ าการเบิกจ่ายไปเป็นที่เรียบร้อย ตั้งแต่เดือน 
     ผอ.กองคลัง   กันยายน  2562  ด าเนินการเสร็จหมดแล้วค่ะ 
 

นายถวิล   ช่วยรักษา  มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือเสนออีกไหมครับ  อันนี้ก็ฝากท่านรองนายก คือในเดือน 
ประธานสภา อบต. นี้ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 เป็นการประชุมสมัยสุดท้ายของปีแล้ว

นะครับ ก็อยากให้ทางคณะผู้บริหารรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
เพราะว่าครบปีแล้วนะครับ  อย่างน้อยก็ปีละหนึ่งครั้ง ก็ฝากท่านรองทั้งสอง
ท่านด้วยนะครับ ในการประชุมครั้งต่อไปก็ฝากให้ท่านนายกเสนอรายงานผล
การปฏิบัติงานประจ าปีด้วยนะครับ  ใครมีเรื่องจะเสนออีกไหมครับ 

 

นางเถวียน   ไชยโสดา  ขออนุญาตท่านประธานสภา  ดิฉันขอสอบถามเรื่องเงินเด็กแรกเกิด  เพราะ 
  ส.อบต. หมู่ที่  11  มีชาวบ้านได้ถามมา ว่าท าไมยังไม่ได้ซักท ี
 

นายบุญส่ง  แก่นท้าว  ขออนุญาตท่านประธานครับ  อบต. เราไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วนะครับ 
หัวหน้าส านักปลัด คือ อบต. เรารวบรวมส่งเอกสารไปให้จังหวัดอย่างเดียว แล้วทางกรมหรือทาง

จังหวัดเขาจะโอนให้เอง  ได้ไม่ได้เราก็ต้องโทรไปสอบถามทางกรมเองนะครับ  
โทรไปที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความหมั่นคงของมนุษย์  ส าหรับเบอร์โทร
จะสอบถามทาง  นักพัฒนาชุมชนอีกทีครับ   

 

น.ส.อาทิตยา  กิมเตียว  ขออนุญาตท่านประธานสภาค่ะ  ขออนุญาตเพิ่มเติมของหัวหน้าส านักปลัด 
ผอ.กองคลัง ปัญหาคือมีอยู่ว่าในเรื่องของการจ่ายเงินล่าช้าเกี่ยวกับเงินอุดหนุน  คือข้อมูล

คลาดเคลื่อนก าลังเร่งติดตามให้อยู่อันนี้ล่าช้าทั่วประเทศ  ไม่ใช่แค่ของเรา  
และได้มีการจ่ายเงินมาแล้วประมาณ  60  เปอร์เซ็นต์  อยากให้ใจเย็นก่อน  ก็
อยู่ในระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์ค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

 

นายถวิล   ช่วยรักษา  มีท่านอื่นอีกไหม  ถ้าไม่มีผ่านนะครับ 
 ประธานสภา อบต. 
 

ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่อง อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 

นายประวิทย์  จันทสิทธิ์  เรียนท่านประธานสภา  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ส าหรับกองการศึกษามีเรื่อง 
ผอ.กองการศึกษา จะเสนอในที่ประชุม  เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน  ที่ผ่านมาเรา

ก็จัดอยู่ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ก็ขอปรึกษากับที่ประชุมว่าเราจะ
จัดการแข่งขันกีฬาในวันไหน  ปีที่แล้วเราจัดเป็น 4 ทีม  โซนนอก  2  ทีม  
โซนใน  2  ทีม  ทั้งหมดเป็น  4  ทีม  ถ้าก าหนดวันได้แล้วผมจะได้ท าหนังสือ
เชิญผู้น าเข้ามาร่วมประชุมในการจัดงานครับ   
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นายถวิล   ช่วยรักษา   ปีที่แล้วแบ่งเป็น  2  โซน โซนนอกโซนใน วัยท างานเริ่มจากอายุ  35   
ประธานสภา อบต. ปีขึ้นไป  ก าหนดวันก่อนนะครับ  ถ้าไม่ติดขัดอะไรก็อยากให้จัดในวันที่  

27  ธันวาคม  2562  เพราะว่าเป็นวันศุกร์  สุดท้ายของปีพอดี 
 

นายอุทัย   ศรีสมัย   ขออนุญาตตรับ อยากถามเรื่องคอนกรีตในหมู่บ้านช ารุดแทบทุกหมู ่
ส.อบต. หมู่ที่ 9 บ้านเลยครับ  แล้วก็เรื่องที่สองคือประตูทางเข้าด้านหลังของ  อบต.

เมื่อไหร่จะด าเนินการครับ 
 

นายวินิจ   ก้อนแพง   เรียนท่านประธานสภาครับ  ในเรื่องซ่อมแซมของเราก็ว่างเว้นมาสอง 
ผอ.กองช่าง    เดือนแล้ว เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาภารกิจในการจัดงานของเราก็เยอะ 

แล้วก็จะเร่งด าเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ  ส่วนเรื่องของการ
ซ่อมแซมถนนช ารุดนั้นก็ขอให้ท่านท าเป็นหนังสือมาให้ด้วยนะครับ  
ทางเราก็จะเริ่มตามแผนงานที่วางเอาไว้และจะเร่งด าเนินการให้ครับ  
ประตูก็ว่าจะซื้ออุปกรณ์มาซ่อมแซมเอง  เหล็กมีอยู่แล้วเพราะผมก็มี
คนงานไม่ก่ีคน  จ้างเขามาท าเขาก็ไมอ่ยากจะมาท าให้นะครับ 

 

นายศิวกร  กุลภา    ขออนุญาตครับท่านประธาน  กองช่างครับที่ส่งหนังสือเข้ามาเรื่อง 
ส.อบต. หมู่ที่ 12   ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง  ไม่ทราบว่าด าเนินการไปแล้วหรือยังครับ 
 

นายวินิจ  ก่อนแพง     ขออนุญาตท่านประธานครับ  หลอดไฟเพ่ิงไปเอามาเมื่อวันศุกร์  นี้ครับ 
     ผอ.กองช่าง    แล้วจะเร่งด าเนินการเปลี่ยนให้นะครับ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา   เรื่องอ่ืน ๆ  มีไหมครับมีท่านใดที่จะเสนอไหม  ช่วงนี้คงไม่มีท่านใดออก 
ประธานสภา อบต. นอกพ้ืนที่นะครับ เพราะว่า  1 – 15  ธันวาคม ก็อยู่ในห้วงของการ

ประชุมอยู่นะครับ  ถ้าไปแล้วก็ให้รีบกลับมา  ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมก็ขอ
ปิดประชุมนะครับ 

 

ปิดประชุม      เวลา  11.27  น. 
 
 
 
จ.ส.ต.      ผู้บันทึกรายงานการประชุม      ลงชื่อ         ผู้รับรอง 
           (มานพ    สมบูรณ์พร้อม)                                         (นายถวิล      ช่วยรักษา) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  
ครั้งที่  1  ลงวันที่  2  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
 

ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นางเถวียน   ไชยโสดา)     (นายค าสงกา    ศรีสมัย) 

มาชิก  ส.อบต.  หมู่  11     สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  11 
 

 

ลงชื่อ       ลงชื่อ 
           (นางค าพันธ์   มุงธิสาร)     (นางสาวสมพร   ทองเดช) 

          สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  12        สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  8 
 

 

     ลงชื่อ 
             (นายอุทัย    ศรีสมัย) 
            สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  9 


